



CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Nhân dịp kỉ niệm 55 nước CHXHCN Việt Nam, mới đây Giám đốc Trung tâm KHXH & NVQG đã giao cho Viện Nghiên cứu Tôn giáo thực hiện đề tài: "**55 năm đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tôn giáo**".

Công trình này không chỉ có tác dụng làm tài liệu nghiên cứu khoa học mà còn có tác dụng lớn hơn là tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân cả nước và tuyên truyền ra nước ngoài về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo.

Với lực lượng cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo và sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành chức năng, chúng ta hi vọng một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, cập nhật đáp ứng lòng mong mỏi của độc giả trong và ngoài nước.

PV.

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KỈ NIỆM 990 NĂM THĂNG LONG

Kỉ niệm 990 năm Thăng Long, Viện Nghiên cứu Tôn giáo tham gia đề tài: **Vai trò của tôn giáo trong xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thời kì CNH - HĐH ở thủ đô**, thuộc chương trình: **Giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa 1000 năm Thăng Long**. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là: Nêu được vai trò chức năng của tôn giáo trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Thủ đô, tập trung vào khía cạnh phong hóa, tập tục, nếp sống; Đánh giá những mặt tích cực và tiêu cực của tôn giáo Thủ đô đối với văn hóa cộng đồng trong thời kì CNH - HĐH; Đề xuất những biện pháp quản lí nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo Hà Nội nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc dân

tộc chủ yếu trên lĩnh vực phong hóa, tập tục, nếp sống.

Dự kiến đề tài sẽ hoàn thành vào cuối năm 2000.

Q.D.

LỄ KỈ NIỆM 61 NĂM NGÀY KHAI SÁNG PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Ngày 19 tháng 6 năm 2000 tại An Hòa Tự, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo đã tổ chức Đại lễ kỉ niệm lần thứ 61 ngày Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ khai sáng Phật giáo Hòa Hảo (18/5 /1939 - 18/5/2000). Tuy số lượng người tham dự rất đông, song nhờ sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức Đại lễ, nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ tích cực của các cơ quan, ban, ngành liên quan từ Trung ương đến địa phương, Đại lễ đã diễn ra trong trật tự, an toàn, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và củng cố thêm niềm tin của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vào chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Nhân dịp này, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo và Ban Tổ chức Đại lễ tỏ bày lòng biết ơn đến tất cả các cơ quan, đoàn thể cùng đồng đạo các tín đồ đã góp phần vào sự thành công của Đại lễ.

PV.

LỄ KỈ NIỆM 150 NĂM GIÁO PHẬN HUẾ

Trong hai ngày 28, 29 tháng 6 năm 2000, tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam (Huế) giáo phận Huế tiến hành đại lễ kỉ niệm 150 năm thành lập giáo phận (1850 - 2000).

Lễ kỉ niệm được tiến hành trọng thể với sự có mặt của 12 giám mục, gần 200 linh mục và hàng ngàn giáo dân tham dự. Về phía chính quyền có đại diện của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tỉnh, Ban tôn giáo chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế và Uỷ ban Mặt trận thành phố Huế đến dự. Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Tôn giáo theo lời mời của Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế đã tham dự lễ kỉ niệm này.

Trong thánh lễ cung hiến nhà thờ chính tòa Phủ Cam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Têphanô Nguyễn Như Thế trong bài giảng nhấn mạnh việc địa phận Huế và giáo xứ Phủ Cam có

được ngôi thánh đường khang trang là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, chính quyền và các ban ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Giáo phận Huế hiện có: 80 linh mục triều và dòng; 60 tu sĩ nam, 547 tu sĩ nữ, 51 đại chủng sinh, 59.895 giáo dân; Có 9 vị giám mục là người gốc Huế.

PV.

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH UBMTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ BA

Trong ba ngày từ 8 đến 11 - 8 - 2000, Đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ ba để thảo luận và thông qua báo cáo sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm và kế hoạch đổi mới của Đoàn Chủ tịch và UBMTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội IX của Đảng, tham gia đề án Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay. Tham dự hội nghị, ngoài các vị trong Đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam còn có 35 vị là uỷ viên UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBMTTQ các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu đã đến dự và phát biểu hoan nghênh sự đóng góp ý kiến tích cực có hiệu quả của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng các văn kiện của Đảng, chính sách Nhà nước và ý Đảng được thể hiện đầy đủ và đúng với ý Dân. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Uỷ viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, ngày 10 - 8 - 2000, Đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam khóa V công bố quyết định thành lập *Hội đồng tư vấn về tôn giáo* của UBMTTQ Việt Nam khóa V gồm các vị sau: GS. Đặng Nghiêm Vạn, Uỷ viên UBMTTQ Việt Nam làm Chủ nhiệm Hội đồng, Linh mục Nguyễn Công Danh, Uỷ viên UBMTTQ Việt Nam và Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Phó Chủ nhiệm cùng 22 uỷ viên. Cũng như các Hội đồng tư vấn khác, Hội đồng tư vấn về tôn giáo là tổ

chức tư vấn giúp UBTW, Chủ tịch và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật có liên quan đến các tôn giáo, nhằm tăng cường khối đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

PV.



GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI THOẠI VÀ TRUYỀN GIÁO TRONG NĂM THÁNH 2000

Năm Thánh của Giáo hội Công giáo được bắt đầu từ lễ Giáng sinh 25 - 12 - 1999 đến lễ Hiện linh 7 - 1 - 2001. Cùng với chủ đề sám hối, hai lĩnh vực đối thoại hòa giải và đẩy mạnh công tác truyền giáo được đặc biệt coi trọng. Giáo hội đã thành lập một uỷ ban hỗn hợp với Ixraen để nghiên cứu hồ sơ người Do Thái bị thảm sát trong Thế chiến thứ hai, đồng thời phong thánh cho nữ tu Edistan - người Do Thái đã chết năm 1942 trong trại tập trung Auswith. Ngày 9 - 3 - 2000, Giáo hoàng Gioan Phaolô II đặt nữ tu Elizabet - người Thụy Điển gốc Tin Lành lên hàng chân phước góp phần tạo bầu không khí liên đới giữa người Công giáo và Tin Lành ở đây. Chuyến viếng thăm lần thứ 91 ngoài Italia của Giáo hoàng đến thánh địa từ 21 đến 26 - 3 - 2000 vừa qua cũng nhằm hòa giải bầu không khí căng thẳng giữa các tôn giáo độc thần ở khu vực này là Chính Thống giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và Công giáo. Để tiếp tục việc truyền giáo và tái truyền giáo trong thời đại tục hóa này, một chương trình năm thánh dày đặc với các ngày dành riêng cho từng lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp đã được vạch ra. Cũng trong chương trình thúc đẩy việc truyền giáo, Tòa thánh đã phong nhiều thánh và chân phước cho nhiều giáo dân và tu sĩ của các nước trong năm nay. Cử chỉ này khuyến khích tinh thần truyền giáo của giáo dân và tăng tính hội nhập với các dân tộc của Giáo hội.

HT.